



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๕๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ดังนี้

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
รองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย		
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท		กรรมการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป		กรรมการ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ		กรรมการ
ประธานสภานักศึกษา		กรรมการ
นายกองค์การนักศึกษา		กรรมการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา		กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศรินทร์ญาพร	เปรมเปรี๊ยะเชาวน์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายภาณุรุจ	ทันสุทธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายพงศธร	จันทมาลา	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

นายภุมรินทร์	อ่องสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศศิณัฐฐา	ผิวแดง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวบุญยนุช	สุธิพันธ์นุวัตร	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

- พิจารณา กำหนดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกไปรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
- กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม